

เฟอร์นิเจอร์ไม้กาแฟ...แก้ปัญหาหาคาแฟตกต่ำ

ได้รับเอกสารจากคุณวสันต์ สุขสุวรรณ ส่งเรื่อง “เฟอร์นิเจอร์ไม้กาแฟ...แก้ปัญหาหาคาแฟตกต่ำ” มาให้ พอได้เข้ากับคอลัมน์ “ห้องโลกผลิตภัณฑ์” พอดี...พอดี...จึงเป็นการสมควรที่จะนำมาลงที่คอลัมน์นี้...ซึ่งข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความที่เขียนโดยคุณวสันต์ สุขสุวรรณ...

จังหวัดระนองเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าแหล่งใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากจังหวัดชุมพร แต่ผลผลิตต่อไร่สูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขต อ.กระบุรี อ.ละอุ่น และ อ.กะเปอร์ กาแฟที่ปลูกและขึ้นต้นอยู่ในขณะนี้ ส่วนหนึ่งมีอายุมากกว่า 20 ปี และได้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือมาแล้วหลายครั้ง บางส่วนเจ้าของสวนเริ่มตัดทิ้งเพื่อปลูกใหม่ บางคนตัดทิ้งแล้วก็ไม่ไปปลูกที่อื่นทดแทน เนื่องจากราคากาแฟตกต่ำทุกปี ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้น



มา ต้นกาแฟที่ตัดในช่วงแรก ๆ เกษตรกรจะนำไปเผาถ่านหรือทำฟืน แต่ที่ตำบลบ้านนา อ.กะเปอร์ มี



สุนัน คำมีพา ประธานกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้กาแฟ

เพื่อทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้กาแฟและพัฒนารูปแบบเรื่อยมาจนมีความหลากหลายในปัจจุบัน

เฟอร์นิเจอร์จากไม้กาแฟที่กลุ่มผลิตขายมีหลายชนิด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก โต๊ะยาว เก้าอี้ยาว โต๊ะสำหรับตั้งโทรทัศน์และอื่น ๆ อีกหลายรายการ ราคาก็ไม่แพงเกินไป

ประธานกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้กาแฟบอกว่า การทำงานจะทำงานกันเป็นกลุ่ม มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม แบ่งหน้าที่ทำงานฝ่ายต่าง ๆ กันอย่างชัดเจน หากจะเรียกใหม่ให้โก้หรือดูดีว่า เป็นวิสาหกิจชุมชนก็คงไม่ผิด การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้กาแฟเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้กาแฟที่มีพื้นที่ปลูกกำลังลดลง ส่วนด้านการตลาดไม่มีปัญหา ผลิตแล้วสามารถจำหน่ายได้หมดไม่มีเหลือจนผลิตให้ถูกค้ำหนกไม่ทัน ส่วน



ผลงานของกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้กาแฟ อ.กะเปอร์



เฟอร์นิเจอร์จากไม้กาแฟ



เฟอร์นิเจอร์จากไม้กาแฟ

เกษตรกรทั่วหัวก้าวหน้าไม้กาแฟมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน

นายสุนัน คำมีพา ประธานกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้กาแฟ เล่าว่า เมื่อหลายปีก่อนมีการตัดแต่งกาแฟเพื่อทำสาว เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่กล้าตัดมาเผาถ่านและทำฟืน ต่อมาเกิดแนวความคิดขึ้นมาว่า การนำไม้กาแฟมาเผาถ่านและทำฟืนขายไม่น่าจะเกิดมูลค่าและรายได้มากนัก จึงนำไม้กาแฟมาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้เองในครอบครัวก่อน ต่อมาเพื่อนบ้านมาพบเห็นเข้าก็ชอบใจและขอซื้อไปใช้บ้างในราคาที่ไมแพง ทำให้เกษตรกรรายนี้มีรายได้มากขึ้น จึงได้รวมกลุ่มกันขึ้น

ใหญ่ลูกค้าจะไปสั่งและรับสินค้าที่กลุ่ม นอกจากนี้แล้วยังมีการนำไปจำหน่ายในงานต่าง ๆ เช่น งานเปิดเมืองระนองท่องเที่ยวตามัน ตลาดนัดเกษตร และอื่น ๆ

ผู้สนใจเฟอร์นิเจอร์ไม้กาแฟ ติดต่อเยี่ยมชมและสั่งซื้อโดยตรงที่ นายสุนัน คำมีพา 28/3 หมู่ 1 ค.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โทร. 0-7789-0055 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอกระเปอร์ จ.ระนอง โทร. 0-7789-7125 ทุกวันเวลาราชการ.

จีร์ กรชัย